



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
1 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,485 ราย แบ่งเป็น ระบบเฝ้าระวังในรพ. 1,205 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,270 ราย ในเรือนจำ 1,953 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 57 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย หายเพิ่ม 3,101 ราย ระลอกเม.ย.ติดเชื้อสะสม 130,929 ราย เสียชีวิตสะสม 937 คน ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 159,792 ราย เสียชีวิตสะสม 1,031 ราย ยังรักษา 50,416 ราย อาการหนัก 1,233 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 390 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 171,384,999 ราย เสียชีวิต 3,564,524 ราย รักษาหาย 153,723,342 ราย ไทยอยู่อันดับที่ 82 ของโลก **ประเด็นที่น่าสนใจ อินเดีย** ผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง สถาบันเซรุ่มเตรียมเพิ่มกำลังผลิตวัคซีนแอสตราฯ **ญี่ปุ่น** จะให้ผู้เข้าชมโอลิมปิกแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบ **สหรัฐฯ** บุคลากรการแพทย์เท็กซัสฟ้องรพ.บังคับฉีดวัคซีนโควิด 19 **อังกฤษ** เตือนรัฐบาลให้ทบทวนการคลายล็อกมาตรการ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่อังกฤษกำลังเข้าสู่การระบาดระลอกที่ 3 **เวียดนาม** จะตรวจหาเชื้อพลเมืองในนครโฮจิมินห์ ซิตี้ ทั้งหมด 9 ล้านคน และสั่งล็อกดาวน์ 2 สัปดาห์ **เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยเกิดภาวะภูมิเลือดอุดตันหลังได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเป็นรายแรกของประเทศ ได้รับการรักษาแล้วอาการดีขึ้น

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, จส.100, thebangkokinsight, workpointtoday, pptvhd36)

-นายกฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ระบุ รัฐบาลเตรียมงบประมาณด้านสาธารณสุขไว้เพียงพอ ยืนยันเดือนมิ.ย. วัคซีนแอสตราเซนเนกาเข้ามาแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, มติชน)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า วันที่ 7 มิ.ย. ฉีดวัคซีนได้แน่นอนแต่จะเป็นวัคซีนใด ต้องดูที่การจัดสรรอีกครั้ง ส่วนกรณีอุปท.หลายแห่งขอจัดซื้อวัคซีนทางเลือกด้วยงบประมาณตัวเอง อยู่ในแง่หลักการกฎหมายและนโยบาย คงต้องฟังจากสธ.ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, workpointtoday)

-ชมรมแพทย์ชนบท ระบุ กทม.และปริมณฑลเป็นจังหวัดที่ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ ควรระดมวัคซีนทั้งหมดมาฉีดให้ประชาชนในกลุ่มนี้ก่อน เพื่อหยุดการระบาดให้ตรงจุด ด้าน ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุ ที่ต้องรีบปิดแอปฯ หมอพร้อม เพราะวัคซีนแอสตราฯ จากสยามไปไอโซนไม่มาตามกำหนด ทำให้ความต้องการวัคซีนมากกว่าวัคซีนที่จัดหาได้ สะท้อนรัฐไม่รอบคอบ ไม่บอกความจริงประชาชน พร้อมเสนอยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีน โดยกระจายลงในพื้นที่มีการระบาดเป็นจังหวัดสีแดง เพื่อช่วยควบคุมโรคได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, จส.100, tnnthailand, workpointtoday, thaiPBS)

-ปลัด สธ. ยืนยัน วันที่ 7 มิ.ย.นี้ มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนทั้งแอสตราเซนเนกาและซิโนแวค โดยแอสตราเซนเนกาจะทยอยส่งมอบภายในเดือนมิ.ย.นี้ และฉีดวัคซีนตามจำนวนที่มี แต่ภายในวันที่ 30 ก.ย. จะฉีดเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร สำหรับการกระจายวัคซีนเป็นการพิจารณาของสคบ. โดยสธ.จะส่งวัคซีนไปพื้นที่ต่างๆ ตามสคบ.กำหนด

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วัคซีนแอสตราฯ ที่ผลิตในไทย ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 14 ตัวอย่าง แต่ต้องรอเอกสารข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตเพื่อออกล็อตรีลีสต์ ซึ่งแอสตราฯ โกลบอล มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ อย่างละเอียด

2.การจัดซื้อวัคซีนของท้องถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, ch7, innnews, voicetv, newtv.)

-นายกฯ ระบุ รัฐบาลไม่ขัดข้องหากท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประชาชน แต่ต้องให้สคบ.พิจารณา ก่อน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อกำหนดกฎระเบียบของก.มหาดไทย ความเท่าเทียมกันในทุกจังหวัด และความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ด้านกฎหมาย ระบุ หากท้องถิ่นจะนำเงินงบประมาณไปซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องปลดล็อกระเบียบของก.มหาดไทยก่อน ไมเช่นนั้น สธ.อาจจะตรวจสอบว่าเป็นการใช้เงินผิดประเภท

-พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ระบุ ไม่มีระเบียบของกระทรวงห้ามท้องถิ่นซื้อวัคซีน แต่เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ว่า ในระยะแรกภาครัฐเท่านั้นที่จะจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนได้ ดังนั้นจะต้องให้สคบ.พิจารณาว่า ขณะนี้ถือว่าพ้นระยะแรกหรือยัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก)

-อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่า ต้องขอความเห็นจากสคบ.และสธ. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง

ประเด็นข่าว

วัคซีน โดย ก.มหาดไทยได้ส่งหนังสือขอความเห็นจากศบค.แล้ว คาดว่าไม่นานจะได้คำตอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, thebangkokinsight, thestandard, kapook, ch7, innnews, newtv, topnews, pptvhd36)

-รพ.สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมติของศบค. หากปลดล็อกให้ท้องถิ่นสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้จะไม่กระทบต่อวัคซีนที่สธ.สั่งซื้อมา แต่หากเกิดปัญหา ศบค.ก็ต้องรับผิดชอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงก.มหาดไทย สอบถามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง 1.กรณีอบจ.จะจัดหาวัคซีนฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เอง ต้องดำเนินการอย่างไร 2.กรณีอบจ.ร่วมมือกับอปท.อื่นๆ จัดหาวัคซีนฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เอง ต้องดำเนินการอย่างไร 3.กรณีอบจ.ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐจัดหาวัคซีน ต้องดำเนินการอย่างไร และ 4.กรณีอื่นๆ ที่อบจ.สามารถดำเนินการได้

3.อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, sanook, thestandard, ppyvhd36, topnews, ch7)

-ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มีการจัดสรรงบกลาโหมมากกว่างบสาธารณสุขในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และไม่มี การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน นอกจากนี้ สธ.ยังถูกลดงบประมาณลงถึง 4.3 พันล้านบาท หรือ 2.74% ด้านนายกฯ ชี้แจงว่า นอกจากงบของสธ. 153,940.47 ล้านบาท ยังมีในส่วนที่เป็นกองทุนภายใต้สธ. เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน และกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย อีก 141,741 ล้านบาท รวมแล้ว 295,681 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ลดลง 5,930 ล้านบาท หรือ 1.7% มากกว่างบของกลาโหม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, kapook)

-รพ.สธ.เปิดเผยกรณีรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ว่า งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่าให้ใช้งบในส่วนของเงินกู้ หากไม่เพียงพอยังมีงบกลาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบเบี่ยงเบนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, newtv, one31)

-นายชาติชาย ชาญชัย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ในสถานการณ์โควิด 19 กลับมีการตัดงบของสธ. เป็นการไม่ให้เกิดประโยชน์ประชาชน

4.การระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, จส.100, innnews, tnthailand)

-กทม. พบคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์คนงานในเขตบางนา และชุมชนแห่งหนึ่งในเขตสาทร **ขอนแก่น** สั่งปิดหมู่บ้าน อ.พล 14 วัน เหตุพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลังเดินทางกลับมาจากคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้าง **เพชรบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 555 ราย จะใช้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีลในโรงงาน และล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบล **พระนครศรีอยุธยา** ผู้ว่าฯ เข้มตรวจคัดกรองเชิงรุกหลังพบคลัสเตอร์โรงงานเครื่องมือน้ำดื่มติดเชื้อ 20 ราย **สระบุรี** CPF เร่งยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด หลังผลตรวจเชิงรุกโรงงานไก่สระบุรี ติดเชื้อ 391 ราย **นราธิวาส** คลัสเตอร์เกาะสะท้อนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 42 ราย **นนทบุรี** ขยายเวลาปิดตลาดบางใหญ่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เตรียมตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 400 ราย **สมุทรปราการ** พบผู้ติดเชื้อ 358 ราย เป็นคลัสเตอร์คอนโดเจริยสินธานี 71 ราย เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคอนโดเจริยสินธานี คอนโดบางปунคร คอนโดพรสวรรค์ ตลาดสำโรง **พิษณุโลก** วางมาตรการเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์บริษัทเครื่องกรองน้ำ เทศบาลเมืองอรัญญิก พบป่วย 16 ราย **สงขลา** พบติดเชื้อรายใหม่ 97 ราย จากคลัสเตอร์เรือนจำ 60 ราย อีก 37 รายติดเชื้อในพื้นที่ และมีคลัสเตอร์ใหม่ร้านจำหน่ายอะไหล่รถ อ.หาดใหญ่ **ขสมก.** พนักงานติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

5.ร้านนวด-สมาคมคราฟท์เบียร์ขอผ่อนปรนเปิดกิจการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, innnews

-ผู้ประกอบการร้านนวด และสมาคมคราฟท์เบียร์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. ขอกลับมาเปิดกิจการตามปกติ และจำหน่ายเครื่องดื่มในร้านอาหารได้

6.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ สระบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, thailandplus)

-ที่ประชุม ศบค. ตั้งข้อสังเกตพบทวนปัจจัยร่วมการติดเชื้อในโรงงาน โดยจะมีการหารือระหว่างกรมควบคุมโรค ก.แรงงาน และก.อุตสาหกรรม และหามาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับสินค้าก่อนไปสู่ผู้บริโภคด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, thailandplus, thaigov)

-ปลัด สธ. ร่วมวางแผนควบคุมโรคโควิด 19 โรงงานแปรรูปไก่ จ.สระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อ 427 ราย ปรับใช้มาตรการ Bubble and Seal ฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบ และกลุ่มพนักงานที่เดินทางไป-กลับ ป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ว่าฯ สระบุรี ตรวจสถานที่จัดตั้งรพ.สนามในฟาร์มฟัก บ. ซีพีเอฟฯ หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จัดจิตอาสาล้างและติดตั้งเตียงกระดาษรองรับผู้ป่วยได้ 400-800 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สสจ. ชัยนาท เปิดเผยกรณีมีผู้ป่วย Covid-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.สระบุรี ซึ่งมีพนักงานมาจากหลายจังหวัด สคร.ที่ 4 สระบุรี ได้ส่งรายชื่อ

ประเด็นข่าว

พนักงานที่เป็น HR ของโรงงานและผู้ติดเชื้อ พบอยู่ชัชนา 2 ราย แยกเป็น อ.หันคา 1 รายรักษาที่รพ.พระนารายณ์ และ อ.สรรพยา 1 ราย รักษาที่รพ. ชัชนาทรนทร ได้แจ้งพื้นที่ติดตามสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสและกักตัวแล้ว

7.โควิดสายพันธุ์อินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, sanook)

-สสจ.อุตรธานี รายงาน พบโควิดสายพันธุ์อินเดีย 4 ราย เป็นแรงงานกลับจากทม. ทั้ง 4 รายอาการไม่รุนแรง ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

8.ยกเลิกชื่อ 'วัคซีนทางเลือก'

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เรียกร้องนายกฯ ในฐานะผ.ศบค. ยกเลิกคำว่าวัคซีนทางเลือก เพราะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และสร้างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีน อาจทำให้ประชาชนประท้วงหรือสร้างความวุ่นวาย กระทั่งต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ต้องรีบประกาศวัคซีนหลัก โดยเฉพาะวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและ อย.

9.จนท.สธ.ติดโควิดหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดโควิด 19 จากการตรวจหาเชื้อภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง จ.นนทบุรี แม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ขณะนี้รักษาอยู่ในรพ. อาการไม่รุนแรง ตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดทุกคนผลเป็นลบ ได้ให้กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน

10.กินยาคุมฉีดวัคซีนโควิดได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thestnadard, sanook, newtv, nationtv, ch7, Thebangkokinsight, tnthailand, thaiPBS, amarintv, pptvhd36, topnews)

-ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ ประกาศข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในผู้ที่ใช้อยากคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ดังนี้ 1.อยากคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบมีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ แต่ภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทย และยังพบได้น้อยกว่าในสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีระดับเอสโตรเจนสูงมากตามธรรมชาติ 2.ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ที่ใช้อยากคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเป็นจำนวนมาก ไม่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใด 3.ผู้ที่ใช้อยากคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ 4.หากมีความกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้อยากคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ ทดแทน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, amarintv, tnthailand, pptvhd36, kapook, topnews)

-ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงอยากคุมกำเนิด สตรีตั้งครรภ์ ตามหลักวิชาการ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ให้รอราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และสธ. เป็นผู้ชี้แจงให้คำแนะนำ

11.ศบค.ระงับการผ่อนคลายมาตรการของ ทมท.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ข่าวหุ้น, topnews, one31, workpointtoday, ejan, kapook, thestandard, innnews, 77 kaoded, mcot, thaiPBS, acnews, tnthailand, pptvhd36, nationtv, sanook)

-คกก.โรคติดต่อ ทมท. เห็นชอบให้ผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการบางประเภทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจ และให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ ภายใต้มาตรการของรัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 1.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะทำนองเดียวกัน 2.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ 3.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำ และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า 5. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้ แต่ล่าสุด ศบค.สั่งระงับประกาศกรุงเทพมหานคร และให้ขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

12.โควิดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ผู้ต้องขังมีจำนวน 3.9 แสนคน ซึ่งควรมีพื้นที่นอน 2.25 ตรม.ต่อคน แต่วันนี้ยังไม่ถึง 1.2 ตรม.ต่อคน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานวันละระหว่าง 1.5-2 เมตรต่อคน ทำให้มีปัญหาการติดเชื้อ วิธีที่เร็วที่สุดในขณะนี้คือแจ้งรมว.สธ.นำวัคซีนไปฉีดในเรือนจำที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพื่อสกัดการแพร่ระบาด ด้าน รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ประสานงานกันเพื่อเร่งฉีดให้กับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ทั้งนักโทษและเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องใช้วัคซีนหลายแสนโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เรือนจำกลางเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว 95% พร้อมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ราชทัณฑ์

13.การใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรควบคู่กับยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ว่า อยู่ใน

ประเด็นข่าว

ขั้นตอนการหาวิธีทั้งสธ.และแพทย์แผนไทย

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv, ch7

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า หมอพร้อมจะเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับทุกกลุ่มอีกครั้ง วันที่ 14 มิ.ย.นี้ ส่วนระบบข้อมูลอื่นๆ อาทิ การติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ยังคงใช้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ จะเสนอนายกฯ ในฐานะผอ.ศบค. เพื่อแบ่งวัคซีนไปยังพื้นที่ระบาด ที่เหลือจัดสรรตามสัดส่วนของประชากรแต่ละจังหวัด สำหรับการเจรจาวัคซีนสปุตนิกวี และ วัคซีนไฟเซอร์ มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารกับ อย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, thaiPBS)

-กรมอนามัย เผยผลการสำรวจอนามัยโพลประเด็น “เห็นด้วยที่จะเปิดเรียนหรือไม่” พบว่า เห็นด้วย ร้อยละ 40.5 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 54.8 เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่วนภาคอีสานซึ่งมีการระบาดต่ำ พบว่าเห็นด้วยที่จะให้เปิดเรียนสูงถึงร้อยละ 66.2 ภาพรวมของประเทศพบว่า ต้องการให้ครูและนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกแห่งขอให้ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID plus ส่วนนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ประกอบการ ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 44 ข้อ ใน 6 มิติ ได้แก่ 1.ความปลอดภัยจากการลดแพร่เชื้อโรค 2.การเรียนรู้ 3.การครอบคลุมเด็กด้อยโอกาส 4.สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 5.นโยบาย และ 6.การบริหารและการเงิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, มติชน, nationtv, thailandplus

-กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ พบว่า คนไทยปรับตัวรับมือสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยพลังใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิดยังเป็นปัจจัยสำคัญ และพบความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงในกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มรับจ้างชั่วคราวสาธารณะ จึงจัดเวทีเสวนาระหว่างกรมสุขภาพจิตและผู้แทนกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยแรงงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-ผศ.ดร.วรัญญู ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิคม และที่ปรึกษา ศบค. โพสต์ข้อความว่า ปีหน้าได้ลุ้นใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ของไทย ตัวแรก ChulaCOV 19 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เทคโนโลยี mRNA กำลังทดลองในมนุษย์ระยะ ที่ 1 และ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2564 ผลิตออกสู่ตลาดได้ไตรมาส 2 ปี 2565 กำลังผลิต 10-20 ล้านโดสต่อเดือน และตัวที่ 2 วัคซีนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โดยบ.ไบยาฯ กำลังปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบที่จะใช้ในการทดลอง เริ่มทดลองระยะ 1 ส.ค. 2564 ระยะ 2 ปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 กำลังการผลิต 1-5 ล้านโดสต่อเดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วัคซีนตัวเลือก คือ ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงิน มีคนจ่ายเงินซื้อแทนรัฐบาล แต่วัคซีนทางเลือก คนอยากฉีดต้องจ่ายเงินค่าวัคซีนเอง ส่วนวัคซีนหลัก ใช้เงินภาษีประชาชนซื้อโดยรัฐบาล ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินฉีด ทั้งนี้ วัคซีนซิโนฟาร์ม จัดหามาจากงบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยฯ เป็นวัคซีนตัวเลือก หน่วยงานที่ต้องการขอซื้อจากราชวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้ มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ปตท. และอบจ. 62 จังหวัดสนใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, thailandplus, thebangkokinsight)

-นายกฯ สั่งการให้ก.แรงงาน บูรณาการกัก.มหาดไทย ผู้ว่าฯ สสจ. และรพ.ในเครือข่ายประกันสังคม ตรวจเชิงรุกแก่แรงงานในสถานประกอบการ และแคมป์คนงานในพื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

-คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กทม. จัด 3 แนวทางฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กทม. เร่งสำรวจและดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2564

-ผอ.เขตหลักสี่ ระบุ ปัจจุบันผู้ป่วยโควิดกรณีแคมป์คนงาน บมจ.อิตาเลียนไทย ซ.ขยายผล 1,267 ราย รักษาหายแล้ว 700 ราย จะมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะอนุญาตให้คนงานกลับไปทำงานได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวฯ ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจเชิงรุกแก่แรงงานในสถานประกอบการและแคมป์คนงานในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี เริ่มตั้งแต่ 31 พ.ค.เป็นต้นไป

-ททท. ยืนยัน เปิดภูเก็ตรับต่างชาติแน่นอน 1 ก.ค.นี้ เตรียมเสนอ ศบค. ให้เห็นชอบแผนทำพื้นที่นำร่องการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่กักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อันตรายจากกีฬาเซิร์ฟสเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ กีฬาเซิร์ฟสเก็ตมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากการเสียดสีทรงตัว ล้ม เกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ ใบหน้า ฟันและช่องปาก เช่น การกระแทกจนฟันเคลื่อน บิ่นหรือแตกหัก และอาจทำให้รากฟันแตกหัก ฟันหลุดออกจากเบ้า นอกจากนี้ อาจทำให้ริมฝีปากและคางบาดเจ็บหรือขากรรไกรหักได้ ดังนั้น ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น หมวกกันน็อก สนับเข่า สนับศอก อุปกรณ์ป้องกันข้อมือ รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันฟันและช่องปาก

ประเด็นข่าว

โรคไข้หัด

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน

-กรมควบคุมโรค คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หัดเพิ่มขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีป้องกัน 1.รับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้น ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสและแยกอุปกรณ์ที่ใช้หยิบเนื้อหมูสุกและดิบ 2.ผู้ที่สัมผัสกับหมู โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ต้องสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิด หลีกเลี่ยงการจับซากสุกรด้วยมือเปล่า หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด สำหรับผู้จำหน่าย ควรรับเนื้อหมูที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ทำความสะอาดแผงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน และเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส โรคนี้ติดต่อได้จากการบริโภคเนื้อและเลือดหมูที่ปรุงแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ และการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ หลังได้รับเชื้อจะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน ถ่ายเหลว คอแข็ง ส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูหนวกถาวร ข้ออักเสบ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังติดเชื้อรุนแรง ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไต มะเร็ง หัวใจ ผู้ที่เคยตัดม้าม เป็นต้น หากมีอาการข้างต้นหลังรับประทานหรือสัมผัสหมู ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

วันงดสูบบุหรี่โลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, tnnthailand, js100, amarintv, thailandplus

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ รมรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นจุดเริ่มต้นการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้กำหนดคำขวัญว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่กระจายหรือสัมผัสเชื้อ เพราะในขณะที่สูบไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ คว้นจากการสูบบุหรี่มีสารเคมีและความร้อน 800 °C จะทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้กระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาที่ปอดแย่ลง โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรง การเลิกสูบบุหรี่มีหลายวิธี เช่น รักษาด้วยบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 ตลอดจน อสม. โดยให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือร่วมกับการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่

นพ.ธิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 3 วิธีที่สามารถร่วมหรือรักษาการติดบุหรี่ 1.การฝังเข็มของการแพทย์แผนจีน ช่วยกระตุ้นให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงหรือถึงขั้นเลิกสูบได้ ควรใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ 2.ใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เช่น การใช้สมุนไพรร่วมกับการอบสมุนไพร โดยใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือหญ้าหนอ้อย มีสารสำคัญที่ทำให้สิ้นขาหรือสิ้นฝาด ช่วยให้ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลง ผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไตควรระวังในการใช้ อาจส่งผลให้โรคกำเริบได้ 3.สมาธิบำบัด ผู้สูบบุหรี่ต้องตั้งใจเลิกเด็ดขาด หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้นึกถึงการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ควรออกกำลังกาย หรือหากิจกรรมทำยามว่าง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีบุคคลสูบบุหรี่ในบ้านควรแนะนำให้เลิกพร้อมกัน

รางวัล ออย. ควอลิตี อวอร์ด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผย จัดประกวดสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรับรางวัล ออย. ควอลิตี อวอร์ด เป็นปีที่ 13 โดยในปีนี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีการดำเนินการผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 30 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ออย. www.fda.moph.go.th